

KỶ NIỆM 119 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG QUỐC VIỆT
(28/5/1905 - 28/5/2024):

Những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với đất nước và ngành KSND

❖ CAO NGUYỄN (T/H)



Đoàn Thanh niên VKSND tối cao chụp hình lưu niệm tại Công viên Hoàng Quốc Việt (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước, đặc biệt những đóng góp đối với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

Phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng

Đồng chí Hoàng Quốc Việt tên khai sinh là Hạ Bá Cang (thường gọi là Sáu Cang), sinh ngày 28/5/1905 trong một gia đình nghèo tại làng Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí đã tích cực tham

gia các phong trào cách mạng. Năm 1930, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng.

Với 87 tuổi đời, 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ;

28 năm liên tục ở cương vị Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam và hơn 10 năm là Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới, 16 năm làm Viện trưởng VKSND tối cao, đồng thời đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

Trải qua gần 70 năm hoạt động ➔

➔ cách mạng, dù ở đâu, cương vị, hoàn cảnh nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng đã nêu một tấm gương sáng về sự hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực của người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Đồng chí luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nêu cao tinh thần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Người đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống tổ chức VKSND từ Trung ương đến địa phương

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Hoàng Quốc Việt được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho nhiều trọng trách, trong đó có trọng trách tổ chức và lãnh đạo ngành KSND. Với cương vị là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên và đảm nhiệm trọng trách này trong suốt 16 năm (từ năm 1960 đến năm 1976), đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành KSND, để lại cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát nhiều bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế. Đồng chí đã đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống tổ chức VKSND từ Trung ương đến địa phương và hình thành hệ thống lý luận, phương pháp công tác kiểm sát.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn đề cao phương châm hành động đó là yêu cầu công tác kiểm sát phải phục vụ kịp thời chủ trương, đường lối

“Cán bộ ngành KSND luôn trân quý, tự hào về đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên của Ngành. Chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, tiếp tục sự nghiệp của đồng chí, xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, thực thi pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đúng như Hiến pháp, pháp luật quy định”.

(Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt ở TP Bắc Ninh nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2022))

của Đảng. Cùng với đó, một vấn đề vừa là tư tưởng chỉ đạo, vừa là tác phong làm việc hàng ngày của đồng chí Hoàng Quốc Việt đó là dựa vào nhân dân, quan tâm, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, nêu cao tính dân chủ trong hoạt động kiểm sát. Đồng thời, một nội dung luôn được đồng chí Hoàng Quốc Việt đặt ra trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND đó là phải hướng về cơ sở, sâu sát, trực tiếp và cụ thể.

Cũng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm sát. Đồng chí đặt ra hai yêu cầu lớn đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát đó là: Quan điểm chính trị phải vững vàng, kiên định; phải rèn luyện cán bộ trong sạch về lối sống, phẩm chất, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Kiểm sát viên phải có đạo đức trong như pha lê, chỉ có duy nhất một chất đó là chất cách mạng, chất cộng sản.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn nhấn mạnh: *“Ngành Kiểm sát là cơ quan đi kiểm sát việc chấp hành pháp luật của người khác, hơn ai hết, ngành Kiểm sát phải là tấm gương mẫu mực trong việc chấp hành pháp luật”.* Đồng chí chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Cuộc vận động “ba xây, ba chống” (chống tham ô, chống lãng phí, chống quan liêu), kiên quyết đấu tranh chống thói quan

liêu, cửa quyền, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ.

Kê thừa tác phong và phương pháp làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt, những năm gần đây, trong công tác kiểm sát, tại Chi thị công tác năm 2022 của ngành KSND xác định phương châm công tác toàn Ngành đó là: *“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”*; Chi thị công tác năm 2023, năm 2024 của ngành KSND cũng nêu rõ phương châm công tác: *“Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”*. Đây là những phương châm công tác, kim chỉ nam trong hành động của toàn Ngành đã được lãnh đạo VKSND tối cao đề ra và chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Ngành, từ đó phát huy hiệu lực công tác kiểm sát và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu toàn Ngành phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, từ đó kết quả năm sau luôn bằng và tốt hơn năm trước. Thành tích của ngành KSND đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. □